



**ก้ำมที่สุก**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า โทร. ๐ ๓๖๓๔ ๓๔๙๗ ต่อ ๑๐๒  
ที่ ทส.๑๖๑๘.๕/ ๖ ๑๕๕๖ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การยกเลิกการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน  
ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้  
ด่วนที่สุด ที่ ทส.๑๖๑๓.๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง การยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ  
ส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ มาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
ต่อไป

(นายธนัช เนมีย์)

นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๕ (สระบุรี)





ดิ่วนที่สุค

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ โทร. ๐๘ ๕๓๖๙ ๒๔๒๔

ที่ ทส ๑๖๑๓.๓/ ๕๑๙๘ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานนายกรัษณ์ มณีชม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี)

ตามหนังสือสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) ที่ ทส ๑๖๑๙.๕/๕๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รายงานนายกรัษณ์ มณีชม ได้ขอหารือกรมป่าไม้เพื่อขอทราบแนวทางปฏิบัติ นั้น

กรมป่าไม้ พิจารณาแล้ว ตามระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๕ กำหนดให้การขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการหรือไม่ดำเนินการตามเงื่อนไขโครงการทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ผู้เข้าร่วมโครงการแจ้งให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แห่งท้องที่ทราบ หากไม่มีเหตุผลอันควรหรือไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย ผู้เข้าร่วมโครงการต้องชดเชยค่ากล้าไม้ และคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับไปทั้งหมดหรือในส่วนที่ขอยกเลิกให้แก่ทางราชการ และให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งกรณีผู้เข้าร่วมโครงการรายงานนายกรัษณ์ มณีชม คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรและไม่ได้เกิดจากเหตุสุดวิสัย เป็นการทำให้ราชการเสียหาย จึงให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ (อุดรธานี) จัดทำหนังสือแจ้งนายกรัษณ์ มณีชม ผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยค่ากล้าไม้ และคืนเงินอุดหนุนที่ได้รับไปทั้งหมดหรือบางส่วนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมโครงการไม่ชำระ ให้รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้กรมป่าไม้ฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้